



การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑. การวางแผนกำลังคน	การแผนอัตรากำลัง มีหลักการ คือ ๑) การออกแบบงาน โดยการนำภารกิจขององค์กรมาแยกออกตามลักษณะเฉพาะของงานเพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ ๒) การวิเคราะห์งาน คือ การศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดของตำแหน่งจะต้องมีบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ ๓) การวางแผนกำลังคน เป็นการคำนวณหาปริมาณของพนักงานที่พอเหมาะที่จะมาปฏิบัติภารกิจที่มีอยู่ในแต่ละตำแหน่งงานที่พอเหมาะที่จะมาปฏิบัติภารกิจที่มีอยู่ในแต่ละตำแหน่งงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการให้ปัจจุบัน การเตรียม การข้อมูลและการระดมความคิดของ คกก.และผู้เกี่ยวข้อง
๒. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร	๒.๑ จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และ พนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือโอนย้าย ๒.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งข้าราชการ หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อบต.ปากทรงยังไม่มี การดำเนินการประกาศรับสมัคร เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ดำเนินการรับ (โอน) ราย นางนันทิกานต์ แก้วกลิ่น ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตามมติ ก.อบต.จ.ชุมพร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๓. การประเมินผล การปฏิบัติงาน	จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้	- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน ตำบลครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๔. การส่งเสริม จริยธรรมและการ รักษาวินัยของ บุคลากรใน หน่วยงาน	แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น	- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล ปากทรงว่าด้วยจรรยาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารส่วน ตำบลปากทรงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
๕.การสรรหาคณบดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติ งานตามภารกิจ ของหน่วยงาน	การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่ สูงขึ้น	ไม่มีการเลื่อนระดับ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอขอ เลื่อนระดับ
๖.การพัฒนา บุคลากร	๖.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และ ดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ จำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงาน	- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยพิจารณา บุคลากร เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ตามสายงานตำแหน่ง
๗. การสร้าง ความก้าวหน้าใน สายอาชีพ	๗.๑ พิจารณา จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งใน สายงาน ๗.๒ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสาย งานให้อยู่ในระบบ E-learning	- นายกริชก้อง ขำบุญเกิด ตำแหน่งเจ้า พนักงานธุรการปฏิบัติงาน หลักสูตรงานสาร บรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่ - นายเกียรติศักดิ์ ภูมิดี ตำแหน่งผู้ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หลักสูตร การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ -ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ ตำแหน่ง

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๘. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	<p>๘.๑ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะทำให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงาน</p> <p>๘.๒ ใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรค สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการเกิดโรคหรือการเกิดโรคที่รุนแรง</p>	<p>-จัดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ส.</p> <p>- ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในสำนักงาน อบต.ปากทรง</p> <p>- ให้บุคลากรทุกหน่วยงานของอบต. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙</p> <p>- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ป้องกัน /ควบคุมให้พร้อมอยู่เสมอ</p>